

**NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ HỌC THUẬT, LÝ LUẬN,  
LUẬN ĐIỂM MỚI VỀ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN**

Họ tên NCS: Võ Văn Sơn, sinh ngày: 7/10/1987

Ngành: Văn hóa học, mã số: 9229040

Khóa: 2, đợt: 2 năm 2015

Tên đề tài luận án: Chợ Tiền Giang từ góc nhìn Văn hóa học

Người hướng dẫn chính: PGS. TS. Nguyễn Xuân Hương

Người hướng dẫn phụ: TS. Nguyễn Phúc Nghiệp

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh

**Nội dung trang thông tin tóm tắt**

Ở mỗi vùng miền nước ta, chợ như tấm gương phản ánh về kinh tế, văn hóa và xã hội của dân cư địa phương. Tiếp cận nghiên cứu chợ từ góc nhìn văn hóa, NCS đã khám phá ra nhiều chiều kích thú vị của các chợ ở Tiền Giang từ trong lịch sử cho đến hiện nay.

- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về chợ và văn hóa chợ, làm rõ khái niệm về chợ, tiêu chí phân loại chợ, các yếu tố quyết định đến sự đến quá trình hình thành và phát triển của chợ ở nước ta nói chung và ở Tiền Giang nói riêng từ truyền thống đến hiện đại.

- Phân tích và làm rõ quá trình hình thành, thực trạng hoạt động, đặc điểm, vai trò của chợ Tiền Giang trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân theo các lát cắt lịch đại và đồng đại, đặc biệt là các vấn đề về văn hóa chợ nói riêng và văn minh thương nghiệp nói chung.

- Nhận diện hoạt động mua bán và đặc trưng văn hóa mưu sinh, văn hóa giao tiếp và văn hóa ứng xử trong đời sống tâm linh của người dân Tiền Giang. Kết quả nghiên cứu này còn lý giải các nguyên nhân về sự phát triển của các chợ Tiền Giang trong quá trình đô thị hóa, cũng như làm rõ xu hướng biến đổi về chức năng của các chợ địa phương.

- Phân tích và làm rõ hoạt động của chợ đã kích thích, thúc đẩy sản xuất kinh tế trên nhiều mặt. Do đó, luận án còn đề xuất các giải pháp phát triển bền vững các chợ Tiền Giang trong thời gian tới và gợi mở những nghiên cứu tiếp theo về chợ đối với các địa phương khác trong quá trình đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới hiện nay.

**Ý kiến người hướng dẫn khoa học**

*Ngày tháng 3 năm 2024*

**Nghiên cứu sinh**

**Nguyễn Xuân Hương**

**Nguyễn Phúc Nghiệp**

**Võ Văn Sơn**